

**SỞ Y TẾ BÌNH PHƯỚC
CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH
THỰC PHẨM**

Số: 106 /ATTP - HCTH
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Phước, ngày 8 tháng 10 năm 2014



Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy Ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Ủy Ban nhân dân tỉnh;
- Sở Y tế tỉnh.

Thực hiện công văn số 3207/UBND-KTTH ngày 30/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Nay Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Phước trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

NỘI DUNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ.

Cử tri Nguyễn Trọng Hải, ngụ tại ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú kiến nghị: Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đề nghị ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra thị trường thực phẩm tiêu dùng, đồng thời nghiên cứu tăng mức xử phạt đối với hành vi vận chuyển, buôn bán các loại thực phẩm này để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.

TRẢ LỜI.

Về công tác quản lý:

Theo Luật an toàn thực phẩm, việc quản lý an toàn thực phẩm được giao cho 03 ngành: Y tế là cơ quan Thường trực, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT; các ngành khác là cơ quan phối hợp để quản lý an toàn thực phẩm. Do vậy, muốn quản lý tốt công tác an toàn thực phẩm thì UBND các cấp, các ngành phải quản lý tốt các cơ sở do ngành mình quản lý.

Đối với cơ quan quản lý nhà nước:

Theo nguyên tắc thuộc lĩnh vực của ngành nào thì ngành đó tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát theo lĩnh vực quản lý của mình và chịu trách nhiệm trước UBND các cấp khi để xảy ra ngộ độc thực phẩm; Cụ thể 03 ngành Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT: Thường xuyên thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các cơ sở; Xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, kiên quyết đình chỉ các cơ sở vi phạm theo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính;

Tổ chức tiêu hủy các sản phẩm là thực phẩm vi phạm, không đảm bảo an toàn thực phẩm; Tăng cường và duy trì giám sát mẫu để cảnh báo nguy cơ cho người tiêu dùng trên các phương tiện thông tin đại chúng;

UBND các cấp:

Chịu trách nhiệm toàn diện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm;

Chỉ đạo các ngành phối hợp tham mưu triển khai toàn diện xuyên suốt chuỗi thực phẩm; Huy động các tổ chức, chính quyền và ban, ngành, đoàn thể các cấp cùng tham gia vào công tác tuyên truyền, hướng dẫn về an toàn thực phẩm.

Quy định đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm phải chịu trách nhiệm trước người tiêu dùng về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm mà mình làm ra. Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước về hành vi vi phạm do cơ sở gây ra và xin lỗi trước người tiêu dùng trên phương tiện thông tin đại chúng; Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đối với người tiêu dùng: Kiên quyết không sử dụng thực phẩm không an toàn, không rõ nguồn gốc, phải tự biết chọn thực phẩm an toàn hoặc là người tiêu dùng thông thái; tự bảo vệ mình trong việc dùng thực phẩm; thực hiện tốt quyền tố cáo hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm với cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là báo cáo trả lời của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG



Trần Minh Tâm